



ที่ นช ๑๐๓๓/๑๘๖

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ  
ถนนพนมสารคาม – อ่างฤไธ  
จังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๔๑๒๐

๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ

จำนวน ๑ ฉบับ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบได้จัดทำประกาศรายชื่อ ข้าราชการพลเรือนสามัญ  
ในสังกัดที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมิน รอบที่ ๒ วันที่ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕  
ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ อยู่ในระดับระดับดีเด่น และดีมาก เพื่อให้ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น  
และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการ  
ปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ของบุคลากรในสังกัดระดับดีเด่น และดีมาก จึงขอเวียนแจ้งประกาศให้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญฤทธิ์ เอ็งไ้)  
สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ

โทร. ๐ ๓๘๕๕ ๑๕๙๕



ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ  
เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ประกอบกับ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามหนังสือ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ ฉช ๐๐๓๒ /ว๖๒๐๖ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่ ๒ (เมษายน ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕) ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญ ผู้มีผลปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และ ดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจ ให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ จึงขอประกาศรายชื่อ ข้าราชการพลเรือนสามัญ ในสังกัดที่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ อยู่ในระดับระดับดีเด่น และดีมาก ดังในบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายบุญฤทธิ์ เอ็งไล่)  
สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ

บัญชีรายละเอียดผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

แนบท้ายประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ ลงวันที่ ลงวันที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบการประเมินวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ (กลุ่มระดับ ดีเด่น และดีมาก)

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่งในการบริหาร	ระดับ	ผลการ ประเมิน
๑	นายบุญฤทธิ์ เอ็งไฉ่	สาธารณสุขอำเภอ	ชำนาญการ พิเศษ	ดีเด่น
๒	นางสาวกายวรรณ พรหมนิกร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก
๓	นายภูธร กาญจนนิกร	นักวิชาการสาธารณสุข	ชำนาญการ	ดีมาก
๔	นางกนกวรรณ ทองศรีเพชร	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีเด่น
๕	นางสาวนราพร ธรรมบำรุง	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๖	น.ส.ศศิธร ตรงจิตพิทักษ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๗	นายวรรณพ กลัศจรรย์	ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงาน สาธารณสุข)	อาวุโส*	ดีมาก
๘	นางสาวมณีวรรณ ฤทธิกุล	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
๙	นายไชยา นพโสภณ	ผอ.รพ.สต.(เจ้าพนักงาน สาธารณสุข)	อาวุโส*	ดีมาก
๑๐	นางสาวนงลักษณ์ ธิสมบูรณ์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๑	นายพิเชษฐ งามพิชิตชัย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
๑๒	นางสาวพัชรี แพงพิสาร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก
๑๓	นายจักรพันธ์ แซ่แต้	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๔	นางสาวปิยวรรณ ศุภ ลักษณ์วิจนะ	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๕	นายสุริยา เฟื่องพานิช	ผอ.รพ.สต. (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ	ดีมาก
๑๖	นางสาวดวงกมล สิ้นธุ์นชัย	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
๑๗	นางสาวณิรยา หันไชยเนา	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๑๘	นายรุ่งโรจน์ ล่ามกิจจา	ผอ.รพ.สต. (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ	ดีมาก
๑๙	นางสาวพรพรรณ สีดา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๐	นายณรงค์ฤทธิ์ รุ่งเป้า	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๒๑	นางสาวปาไลดา ทองนิล	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก

๒๒	นางสาวจุฑามาศ สร้อยจิตร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก
๒๓	นายทรงกลด สุดเสนาหา	ผอ.รพ.สต. (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ	ดีมาก
๒๔	นายสุพันธ์ ฉ่ำสมบูรณ์	ผอ.รพ.สต. (นักวิชาการสาธารณสุข)	ชำนาญการ	ดีมาก
๒๕	นางสาวศิรินภา สมบูรณ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก
๒๖	นางสาวอัญชลี แพงพิสาร	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก
๒๗	นายสมปอง โมรานอก	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
๒๘	นางสาวชฎาพร สุขประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
๒๙	นางสาวชนกานต์ เฌียงใต้	นักวิชาการสาธารณสุข(ทันต)	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๓๐	นางสาวกาญจนพร ลิ้มเจริญ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
๓๑	นางอรุณี ส่องประเสริฐ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
๓๒	นางแถมกาญจน์ ฉ่ำสมบูรณ์	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
๓๓	นางสาวสุภารัตน์ จิตตะวิกุล	พยาบาลวิชาชีพ	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๓๔	นางสาวจันทร์จิรา นนทวงศ์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก
๓๕	นางสาวปภาศิริ อัครศรี	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๓๖	นางสาวอรรวรรณ ละห้อย	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๓๗	นายศรณรงค์ แผ่นนอก	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๓๘	นางสาวสุนิสา เรณูศิลป์	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๓๙	นางสาวเพ็ญพิมล พงศ์ทอง เจริญ	พยาบาลวิชาชีพ	ชำนาญการ	ดีมาก
๔๐	นายอดิศักดิ์ ทวีชาติ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
๔๑	นายศิริวัฒน์ แพงไทสงค์	เจ้าพนักงานสาธารณสุข	ปฏิบัติงาน	ดีมาก
๔๒	น.ส.แพรวพรรณ ปลาตตา	นักวิชาการสาธารณสุข	ปฏิบัติการ	ดีมาก
๔๓	นางสาวพัชชา สุคัญธารุณ	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข	ชำนาญงาน	ดีมาก

